



ประกาศ สำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2559 และได้แจ้งว่า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษารอบแรก ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9021 หรือ 09 8624 1559 อีเมลล์ ggsd3@igpthai.org ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะมีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกนี้ไปยังหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณีโดยตรงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายนครเขตต์ สุทนต์ปรีดา)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน
1	ร้อยโททศพล ชัยโกมินทร์	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2	นายทวี เต็มญารศิลป์	กรมชลประทาน
3	นายกิตติโชค ตั้งกิตติถาวร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
4	นายสุรติ กาญจนบุญชร	กรมป่าไม้
5	นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร	สำนักราชเลขาธิการ
6	นางสาวบุษกร พฤกษาอาโนชา	การประปานครหลวง
7	นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8	นางสุพร ตรีนรินทร์	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
9	ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมบุญ เฮงขมิกุล	วิทยาลัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10	นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ	เทศบาลตำบลกาบเชิง
11	นายมาย ไชยนิทย์	เทศบาลเมืองหนองปรือ
12	นางชุดิพันธ์ ทองชื่น	เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
13	นายเจริญ จารุสไลพงษ์	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
14	นางพรณิยา บิณศรี	มูลนิธิชัยพัฒนา